



# แผนการดำเนินงาน

แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร.042-492754 ต่อ 144

โทรสาร.042-492754

<https://buengkanpao.go.th>

## คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เล่มนี้ เป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ “บึงกาฬน่าอยู่ ท่องเที่ยวก้าวหน้า วัฒนธรรมงามตา ประชาชนมีสุข” โดยได้กำหนดโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อันมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้ง ๘ อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ และบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ในทุก ๆ ด้านได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จึงต้องเพิ่มเติมโครงการพัฒนา (โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ จึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ธันวาคม ๒๕๖๖

**บันทึกเหตุผลและความจำเป็น**  
**การจัดทำแผนการดำเนินงาน แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ**

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ และประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

อ้างอิง ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖

ข้อ ๑๐.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมหน้าที่ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีการ จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๑) การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นหน้าที่ของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

๒) การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงานให้สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดและส่งให้สำนัก/กอง/ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

ข้อ ๑๐.๔ การแก้ไขแผนการดำเนินงาน ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการ แก้ไขแผนการดำเนินงานให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยไม่ต้องผ่านการประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่แก้ไขแผนการดำเนินงานตามแบบ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก/กอง/ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว

เมื่อได้แก้ไข/เพิ่มเติมแผนการดำเนินงานและประกาศใช้เป็น แผนการดำเนินงานแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้า วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิด ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
- บันทึกหลักการและเหตุผล ๑	
- รายละเอียดโครงการแผนดำเนินงาน แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผ.๐๑)	๑
- บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผ.๐๒)	๔
- บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓)	-
- ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๗

\*\*\*\*\*

ส่วนที่

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๑

สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ แผนการดำเนินงาน แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑. การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ๒. การพัฒนางานด้านการสาธารณสุขโรคและด้านสาธารณสุขการ ๓. การพัฒนางานด้านผังเมือง	๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา					-
		๑.๒ แผนงานเคหะ และชุมชน	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา</b>	<b>๒ แผนงาน</b>			<b>-</b>		<b>สำนัก / กอ</b>
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการเกษตร พัฒนา รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑. การพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ ๒. การพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม ๓. การพัฒนาทางการศึกษา ๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๕. การพัฒนางานด้านการส่งเสริม การเกษตร	๒.๑ แผนงานการเกษตร					-
		๒.๒ แผนงานการศึกษา					-
		๒.๓ แผนงานสาธารณสุข					-
		๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์					-
		๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๑๐๐.๐๐	๗,๘๙๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด
		๒.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน					-
		๒.๗ แผนงานการพาณิชย์					-
<b>รวม</b>	<b>๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา</b>	<b>๗ แผนงาน</b>	<b>๔</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๗,๘๙๐,๐๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑ สำนัก</b>

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. การพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว ๒. การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ๓. การแก้ไขปัญหาภาวะสิ่งแวดล้อม ๔. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำรุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕. การคุ้มครองดูแลรักษา ดิน น้ำ และป่า	๓.๑ แผนงานการเกษตร  ๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  ๓.๓ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-  -  -	-  -  -	-  -  -	-  -  -	-  -  -
รวม	๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	-	-	-	-	สำนัก / กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกีฬา	๑. การพัฒนางานด้านส่งเสริมการสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒. การพัฒนางานด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรม ๓. การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ทำนุ บำรุงโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่	๔.๑ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-  -
รวม	๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	-	-	-	-	สำนัก / กอง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ	<p>๑. การพัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้</p> <p>๒. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย</p> <p>๓. การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ</p> <p>๕. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการที่ทันสมัย อย่างครบวงจร</p> <p>๖. การพัฒนาสร้างเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ</p>	๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-
		๕.๒ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-
รวม	๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	-	-	-	-	สำนัก / กอง
รวมทั้งสิ้น	๒๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑๕ แผนงาน	๔	๑๐๐	๗,๘๙๐,๐๐๐	๑๐๐	







**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**  
**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

**๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรี จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงาน	เพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพให้แก่สตรีการ สร้างภาวะความเป็นผู้นำ สู่การเปลี่ยนแปลง แนวคิดการจัดการตนเองและชุมชน ให้แก่สตรีในจังหวัดบึงกาฬ	๓,๖๐๐,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ						↔								ก.พ.
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔,๑๐๐,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ							↔							มี.ค. - เม.ย.
๓	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ สำหรับ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมกีฬาสูงวัยเฒ่าเฒ่า ตำบลโซ่ ๒๕๖๗)	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในด้านการดูแลสุขภาพร่างกายและเพื่อส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมและติดบ้านได้ออกมา ทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกัน	๑๐๐,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ							↔							ก.พ. - มี.ค.
๔	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ สำหรับ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโซ่ ๒๕๖๗)	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ มีรายได้เสริมและเพื่อส่งเสริม ให้มีสุขภาพที่ดี	๙๐,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ							↔							ก.พ. - มี.ค.
<b>รวม</b>			<b>๗,๘๙๐,๐๐๐</b>	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับการประสานจากส่วนราชการ ขอแก้ไขเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม และได้ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้ประชาชน ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางแว่นฟ้า ทองศรี)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ